

# เดอะมอลล์ ซ้อปปีงเซ็นเตอร์ เปิด “จุดบริการด่วน มหานคร” (Bangkok Express Service)



เดอะมอลล์ ซ้อปปีงเซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักเขตบางแค และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน เปิด “จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)” เพิ่มช่องทางบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐแก่ประชาชนในเขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ของประชาชนไว้ในจุดเดียว โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ที่บริเวณ ชั้น 3 โซน I TECH MALL เดอะมอลล์ บางแค

สำหรับ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) เกิดขึ้นจากการตอบรับนโยบายขยายงานบริการงานทะเบียนราษฎรของกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ตลอดจนประหยัดเวลาในการเดินทางแก่ประชาชน โดยจุดบริการด่วนมหานคร มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

- 1.สำนักงานเขตบางแค : ให้บริการทำบัตรประชาชนครั้งแรก บัตรหมดอายุ เปลี่ยนบัตร คัดทะเบียน
- 2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) : จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลและข้อมูล(สิทธิบัตรทอง) บริการทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- 3.การประปานครหลวง : ให้บริการรับคำร้อง, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ข้อมูล, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประปา และรับชำระค่าน้ำประปา
- 4.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : รับชำระค่าบริการ, บริการรับคำขอ, ตรวจสอบการให้บริการ Internet
- 5.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด : ให้บริการส่งของทางไปรษณีย์ บริการส่งด่วน (EMS) บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน บริการส่งพัสดุชิ้นใหญ่

สำหรับ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณ ชั้น 3 โซน I TECH MALL เดอะมอลล์ บางแค โดยประชาชนที่มาใช้บริการในวันนี้รับฟรี บัตรส่วนลด Sukishi 100 บาท 1 ใบ และบัตรส่วนลดชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ฟรี 1 ใบ (จำนวนจำกัด)

จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) พร้อมเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกในการ  
ทำธุรกรรมด้านต่างๆ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00  
น. ที่บริเวณ ชั้น 3 โซน I TECH MALL เดอะมอลล์ บางแค